

BÁO CÁO THẨM TRA
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã
(Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban Kinh tế - Xã hội đã họp thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2023 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, do UBND xã trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XII, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã ý kiến thẩm tra như sau:

PHẦN THỨ NHẤT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

I. Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành với kết quả, đánh giá nêu trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, Qua nghiên cứu báo cáo của UBND xã và kết quả thẩm tra của Ban KT-XH về thực hiện Nghị quyết của HĐND xã trên hai lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban nhận định rằng:

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, Nghị quyết HĐND xã đã đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, bám sát tình hình, chỉ đạo, điều hành tập trung, linh hoạt, chủ động để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các ban ngành, địa phương, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ổn định các chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phát triển kinh tế

Về nông nghiệp, xã tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quan tâm áp dụng các tiên bộ khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây trồng được 03 lớp, gồm 02 lớp kỹ thuật phòng trị sùng trắng trên cây



cao su và 01 lớp phòng trị bệnh trên cây sầu riêng với hơn 200 lượt người tham gia.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã ổn định, dịch bệnh không xảy ra, triển khai tiêm phòng bổ sung FMD, và viêm da nổi cục cho trâu, bò, tiêm phòng cúm gia cầm và tiêm phòng bệnh dại chó mèo.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước: 15.279.458.330 đồng (đạt 73,06 % nghị quyết), trong đó thu mới ngân sách: 202.400.000đ (đạt 46,53% Nghị quyết);

Tổng chi ngân sách xã: 12.340.000.000 đồng (đạt 59% nghị quyết);

Trong tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung phân tích, tháo gỡ khó khăn trong điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công, đã giải ngân vốn đầu tư 3 công trình như sau: Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Luy đến nhà ông Toán), ấp Đồng Sơn, Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Xinh đến nhà ông Quy), ấp Lò Gạch, Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Thiệu ấp Lò Gạch đến nhà ông Luy ấp Đồng Sơn) với tổng số tiền 3.790.000.000/3.970.000.000 đồng (đạt 95,47% % nghị quyết); Triển khai kế hoạch sửa chữa, dặm vá 03 tuyến đường sỏi đỏ tại ấp Cây Liễu, Đồng Sơn và tuyến ấp Tân Minh đến Lò Gạch.

Công tác địa chính – xây dựng – môi trường: Lập 112 hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ, 74 hồ sơ tặng cho QSDĐ. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng hệ thống nước sạch tập trung có 1.294/2.476 hộ (chiếm 52,26%).

2. Về Văn hóa – Xã hội

Cùng với việc tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được Ủy ban nhân dân xã quan tâm nhiều hơn, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác an sinh xã hội tiếp tục được xã quan tâm, thực hiện khá đồng bộ, đầy đủ và kịp thời, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội.

Công tác giảm nghèo, các chính sách đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng.

Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được chú trọng đầu tư; xây mới và lâu hóa trường học, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh. Đội ngũ công chức, viên chức của các trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy thực tế, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường ngày càng nâng cao, kết quả tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

Trường Mầm Non: Công tác phổ cập giáo dục trẻ 05 tuổi 126/126 trẻ, chiếm 100% (đạt 100% nghị quyết).

Trường Tiểu học: Học sinh hoàn thành chương trình năm học là: 858/870 học sinh hoàn thành chương trình; Tổ chức xét học sinh khối 5 đủ điều kiện chuyển cấp 224/224 em, chiếm 100% (đạt 100% Nghị quyết).

Trường THCS: Học sinh Giỏi: 77/492 (15,7%), Học sinh khá: 183/492 (37,2%), Học sinh trung bình: 205/492 (41,7 %), Học sinh yếu: 26/492 (5,3%), Học sinh kém: 01/492 (0,2 %); Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023, kết quả có 112/113 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS chiếm 99,12 % (Đạt 101% nghị quyết).

* **Đào tạo:** Mở 01 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn về chăn nuôi thú y, có 34 học viên tham gia.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được xã quan tâm nhiều hơn về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ chú trọng thái độ, phong cách phục vụ, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Công tác y tế dự phòng tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị được thực hiện kịp thời đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ bản góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trong xã.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được lãnh đạo quan tâm và tăng cường lãnh đạo trong hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Về những khó khăn, tồn tại

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại hạn chế như báo cáo UBND xã đã nêu, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất, đồng thời qua phản ánh của cử tri và công tác giám sát thực tế, đề nghị phân tích bổ sung thêm một số khó khăn, hạn chế sau:

- Công tác thu gom xử lý ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt chưa tốt, một số trại heo, trại vịt trên địa bàn chưa giải quyết triệt để.

- Giá mủ cao su vẫn còn thấp, giá nông sản giảm mạnh các loại cây có múi; giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày như: Xăng, Ga, Điện, nước, Phân bón; Thuốc bảo vệ thực vật, Vật liệu trang bị cây cao su tăng làm cho đời sống nhân dân cũng gặp nhiều khó khăn.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã thống nhất với Ủy ban nhân dân xã về những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng năm 2023 và định hướng phát triển trên các lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình tại kỳ họp này và nhận thấy phương hướng đã đề ra các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của xã. Bên cạnh đó, kiến nghị:

- Trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã 6 tháng cuối năm 2023, cần quan tâm khắc phục các khó khăn, hạn chế nêu trên; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các ngành, đẩy nhanh triển khai thực hiện các chỉ tiêu

còn thấp theo Nghị quyết của HĐND xã như: Các khoản thu 100%, đạt 29,31%.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 2,15% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao.

+ Thu phạt, thu khác ngân sách, 24,89% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của UBND xã đối với lãnh đạo các ban ngành, trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm, đồng bộ các chỉ đạo của UBND xã.

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, tăng cường quản lý rà soát quy hoạch, và sử dụng hiệu quả đất đai,

Phối hợp các ngành chuyên môn của huyện kiểm tra và xử lý giải quyết một số trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời, chỉ đạo triển khai tăng cường thu gom rác thải trong khu dân cư, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt.

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, phấn đấu giữ vững và phát huy hơn nữa về chất lượng các tiêu chí đạt được phù hợp từng giai đoạn đảm bảo phát triển bền vững.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; chỉ đạo các ngành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục giải ngân các nguồn vốn vay, triển khai các biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

PHẦN THỨ HAI: THẨM TRA VỀ NGÂN SÁCH

I. Tổng quyết toán ngân sách năm 2022

1. Về quyết toán thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước: 24.462.584.197 đồng đạt 113,75% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nhận xét, đánh giá của UBND xã về tình hình thu ngân sách năm 2022 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng nhiệm vụ chi của địa phương, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, Ban kinh tế - xã hội cho rằng, trong năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, đã tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, cùng sự nỗ lực của các ngành, trong triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra thống thất thu ngân sách; một số nguồn thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Về quyết toán chi ngân sách

Chi ngân sách năm 2022 được thực hiện đúng quy định, công tác quản lý điều hành ngân sách của UBND xã trong điều kiện kinh tế xã còn khó khăn, một số nguồn thu đạt, vượt dự toán, về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi ngân sách của xã, đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương, chính sách an sinh xã hội, chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về chi tiêu tiết kiệm,

chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Tổng chi ngân sách xã 22.089.628.044 đồng đạt 95,60% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao.

Về công tác giao dự toán, quản lý, điều hành, chấp hành chi ngân sách địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; các ngành, cơ bản đã bám sát dự toán được giao, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND xã đã tổng hợp đầy đủ và thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng, giảm từng nhiệm vụ chi so với dự toán HĐND xã giao.

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, UBND xã đã chủ động bố trí vốn cho các công trình tương đối sát với nhu cầu và tiến độ thực hiện, trong đó tập trung ưu tiên các công trình quan trọng, các công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phát triển nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

3. Về cân đối quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Qua xem xét báo cáo cân đối quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND xã lập trên cơ sở tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách của UBND xã; Qua đó, Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí và đề nghị HĐND xã xem xét, phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước: 24.462.584.197 đồng đạt 113,75%

Tổng chi ngân sách xã: 22.089.628.044 đồng đạt 95,60%

Chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 2.372.956.153 đồng.

II. Đánh giá tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

1. Về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với đánh giá tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã, công tác thu ngân sách được đảm bảo thu đúng thu đủ, các chỉ tiêu thu cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đến 14/6 là 15.279.458.330 đồng đạt 73,06 % so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao. (Tăng 11,35% so với cùng kỳ năm 2022), các khoản thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu còn thấp so dự toán thu: như thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2,15%; Thu phạt, thu khác ngân sách đạt 24,89% đây là khoản thu bền vững nhưng đến thời điểm này kết quả thu rất thấp so cùng kỳ.

Trước tình hình trên, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND xã trong 6 tháng cuối năm cần tăng cường chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các nguồn thu theo dự toán.

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Tổng chi ngân sách xã: 12.340.000.000 đồng đạt 59% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao.

Về kết quả chi thường xuyên: 8.540.000.000 triệu đồng đạt 51,12% so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao, nhìn chung nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo đúng, kịp thời về tiền lương, tiền Tết và các chế độ chính sách hỗ trợ các đối tượng đúng định mức theo quy định.

3. Về nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm: Ban thống nhất các giải pháp về

điều hành ngân sách của UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2023. Ban KT-XH đề nghị một số nội dung sau:

- **Về thu ngân sách:** đề nghị UBND xã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Phân đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt, vượt chỉ tiêu so với dự toán của UBND huyện và HĐND xã giao. Tập trung rà soát các khoản thu hiện có ở địa phương, chống thất thu.

- **Về chi ngân sách:** đề nghị UBND xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra khoản chi thường xuyên, chi hoạt động trên các lĩnh vực chắc chắn, đáp ứng yêu cầu thực tế ở địa phương. Đảm bảo chi đúng, đủ kịp thời về chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, kinh phí hoạt động cho cán bộ xã và áp trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

PHẦN THỨ BA: THĂM TRA VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023

Trên cơ sở báo cáo đầu tư công 6 tháng đầu năm ước thực hiện đến 30/6/2023 và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy: Về cơ bản, công tác điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của UBND xã đúng quy định.

Tổng vốn đầu tư công năm 2023 (*huyện đầu tư và ngân sách địa phương*) là 3.970.000.000 đồng trong đó đã triển khai thực hiện 3 công trình như sau: Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Luy đến nhà ông Toán), ấp Đồng Sơn, Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Xinh đến nhà ông Quy), ấp Lò Gạch, Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường GTNT (từ nhà ông Thiệu ấp Lò Gạch đến nhà ông Luy ấp Đồng Sơn) với tổng số tiền 3.790.000.000/3.970.000.000 đồng (đạt 95,47% % nghị quyết), tỷ lệ giải ngân đạt tiến độ thực hiện kế hoạch năm.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị hồ sơ đầu tư, xây dựng lộ trình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, đảm bảo các công trình hoàn thành theo kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; kích thích kinh tế phát triển và tạo động lực các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023.

Ban KTXH HĐND xã thống nhất kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã.

PHẦN THỨ TƯ: THĂM TRA CÁC NGHỊ QUYẾT

1/ Dự thảo Nghị quyết V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu – Chi ngân sách nhà nước năm 2022.

2/ Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh 05 năm (giai đoạn 2021-2025).

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất nội dung dự thảo 02 Nghị quyết trên trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, kính trình HĐND xã kỳ họp thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (B/c);
- TT.HĐND (B/c);
- UBND xã, UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Lưu: BKT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Mai Thanh Hoàng

